

Thái Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động Đảm bảo chất lượng năm 2016
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 17a/KH-ĐHTB ngày 14/01/2016 của Trường Đại học Thái Bình về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016. Nhà trường tổ chức tổng kết hoạt động đảm bảo chất lượng năm 2016 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng năm 2017 với các nội dung như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

Sau khi tiếp nhận Cơ sở phía Bắc trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2014, Nhà trường nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục ổn định xây dựng và phát triển trường thành một cơ sở giáo dục đào tạo có chất lượng.

Nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, có năng lực, có trình độ chuyên môn vững vàng.

Trường đã thành lập đơn vị chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng là phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo từ tháng 8/2015 theo Quyết định số 421/QĐ-ĐHTB ngày 10/8/2015

Cơ sở vật chất của Nhà trường cơ bản đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Khó khăn.

Đơn vị chuyên trách mới thành lập, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng còn thiếu về số lượng, chưa có kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng, hầu hết chưa được đào tạo tập huấn về đảm bảo chất lượng, kiêm nhiệm nhiều việc.

Nhà trường đang trong giai đoạn ổn định cơ cấu, bộ máy tổ chức để phát triển nên công tác đảm bảo chất lượng chưa được tập trung, đầu tư.

II. Nội dung công việc

Triển khai, quán triệt các văn bản về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ giảng viên, nhân viên.

Lấy ý kiến người học về chất lượng hoạt động giảng dạy

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các văn bản điều hành và quản lý của Nhà trường.



Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và quản lý điều hành trường.

Thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH.

Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ.

III. Kết quả thực hiện

a) Xây dựng hệ thống văn bản

Ban hành Kế hoạch số 17a/KH-ĐHTB ngày 14/01/2016 về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016 phân công các đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp, dự kiến thời gian thực hiện tương đối cụ thể, khả thi. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao các đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực công tác.

Triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015-2020.

Năm 2016, Nhà trường rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và ban hành 12 văn bản quản lý, trong đó 9 quy định, 2 quy chế, 1 quy trình:

b) Kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng

Căn cứ kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2016, các đơn vị trong trường đã triển khai, tổ chức thực hiện và thu được một số kết quả như sau:

Năm 2016, cơ cấu tổ chức của Nhà trường có nhiều điều chỉnh theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Thái Bình (số 211/QĐ-UBND ngày 20/01/2016) của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Tổ chức điều chuyển, bổ sung, kiện toàn, thành lập mới một số đơn vị và bổ sung chức năng nhiệm vụ phù hợp với tình hình của trường trong giai đoạn mới: thành lập Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHTB ngày 10/3/2016; thành lập Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo; thành lập phòng Hành chính - Tổng hợp; thành lập khoa Ngoại ngữ, khoa Công nghệ. Bổ nhiệm 16 cán bộ quản lý các khoa, phòng, ban để kiện toàn theo Đề án vị trí việc làm năm 2015 số 571a/ĐA-ĐHTB ngày 28/6/2015 và Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Thái Bình.

Cử 01 cán bộ chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đi học bồi dưỡng chứng chỉ kiểm định viên KĐCL giáo dục và được cấp chứng chỉ kiểm định viên, dự thi và được cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng.

Rà soát ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 theo thực tiễn của Trường.

Tổ chức lấy ý kiến về mức độ tin nhiệm đối với cán bộ quản lý các cấp; đánh giá kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ của CBVC năm 2016. Kết quả: mức hài

lòng của cán bộ, viên chức, lao động về phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý đơn vị đạt trên 90%.

Thực hiện quy hoạch đào tạo cán bộ giảng viên, trong năm 2016 có 03 CBGV cử đi học NCS, 02 GV đi học Cao học, nâng cao tỷ lệ GV có trình độ sau đại học lên trên 86%.

- Tổ chức biên soạn, đánh giá công tác đề thi kết thúc học phần/môn học đảm bảo đúng về nội dung, đủ về số lượng, an toàn bí mật, đúng quy chế, quy định, mỗi học kỳ nhà trường tổ chức tự đánh giá và đánh giá chất lượng đề thi sử dụng cho kiểm tra đánh giá một lần.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ bộ môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trong năm 100% các đơn vị tổ chức hội thảo khoa học về đổi mới nâng cao chất lượng làm việc, 100% giảng viên cơ hữu có báo cáo chuyên đề, học thuật trong năm..

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến người học về chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên, về NCKH, về một số hoạt động phục vụ xã hội.

- Tổ chức biên soạn 03 giáo trình giảng dạy, hầu hết các học phần đều có tập bài giảng

- Công tác quản lý Khoa học & Công nghệ của trường từng bước được đổi mới và đã có những chuyển biến tích cực hơn; kết quả, trong năm 2016 có 101 công bố khoa học, trong đó có 01 đề tài cấp quốc gia, 02 đề tài cấp tỉnh, 09 đề tài cấp trường, 05 giáo trình và sách nghiệm thu, 03 bài báo đăng trên tạp chí trong nước. Nhà trường đã chú trọng về công tác Hợp tác quốc tế, trong năm đã tổ chức tiếp đón 03 đoàn khách quốc tế về làm việc với nhà trường: Trường Đại học Ngôn ngữ Văn Tảo, Đài Loan; Trường Nhật ngữ Sendai, Nhật Bản; Trường Đại học công Nghệ Chihlee, Đài loan; cử 01 đoàn đi công tác ở Đài Loan đảm bảo an toàn.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao. Ban hành quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ chính quy tập trung. Tăng cường hệ thống dịch vụ trong khuôn viên trường đảm bảo mỹ quan, sạch đẹp, an toàn mà vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người học.

- Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra các hoạt động về công tác tuyển sinh; hoạt động giảng dạy; việc tổ chức thi, chấm thi học phần; các hoạt động đào tạo và công tác kiểm tra đánh giá tạo động lực để người học nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện tốt.

- Trang thiết bị bổ sung thiết bị cho xưởng thực hành thực tập, có kế hoạch để hợp đồng mua phần mềm áp dụng vào công tác quản lý đào tạo của trường, nâng cấp công thông tin điện tử và Website của trường đáp ứng nhu cầu truy cập mạng phục

vụ công tác học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên.

c) Đánh giá chung

*** Ưu điểm**

Trong năm 2016, hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường đã thực hiện được một số kết quả nhất định:

- Về hoạt động đảm bảo chất lượng:

+ Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016 sát đúng với tình hình thực tiễn của nhà trường.

+ Nhìn chung các đơn vị đã bám sát vào kế hoạch đảm bảo chất lượng và chức năng nhiệm vụ của đơn vị được nhà trường phân công để triển khai thực hiện các công việc được giao.

*** Những hạn chế, tồn tại.**

+ Công tác kế hoạch, cập nhật hồ sơ minh chứng ở một số hoạt động của một số đơn vị chưa đầy đủ.

+ Công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng đôi khi còn thiếu kiên quyết.

+ Trách nhiệm của một vài cá nhân, bộ phận chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo chất lượng.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động Đảm bảo chất lượng năm 2017

1. Phương hướng chung

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định hiện hành, cần phải tập trung chỉ đạo, thực hiện một số mục tiêu đảm bảo chất lượng của Nhà trường như sau:

Quán triệt, triển khai các văn bản pháp quy, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Đại học Thái Bình về công tác đảm bảo chất lượng.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng và đề xuất các giải pháp thực hiện, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017, gắn kết chặt chẽ kế hoạch đảm bảo chất lượng với việc thực hiện mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2017 của nhà trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ trương, văn bản quản lý, quy định, kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường tới toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên trong trường tạo sự nhận thức đồng bộ của các đơn vị, cá nhân trong trường về hoạt động này.

Trên cơ sở các quy định của Nhà trường và kết quả đánh giá thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2016, các đơn vị trong trường thực hiện các nội dung sau:

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo tổ chức xây dựng, triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017 nhằm thực hiện đúng mục tiêu chất lượng của đơn vị, Nhà trường đã đề ra.

- Các đơn vị căn cứ vào thực trạng của đơn vị và Kế hoạch đảm bảo chất lượng của trường để xây dựng, triển khai các nội dung kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2017 phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình .

- Khoa tổ chức tổng kết công tác biên soạn Đề cương chi tiết học phần, tập bài giảng của giảng viên rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại ; biên soạn đề thi, ngân hàng câu hỏi thi theo quy định, tổ chức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên đảm bảo đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng. Khoa Kế toán - Kiểm toán; khoa Quản trị kinh doanh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung, điều chỉnh CĐR/ CTĐT theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về hoạt động đào tạo; nghiên cứu và tổ chức triển khai đúng các quy định hiện hành về công tác đào tạo, công tác quản lý.

- Triển khai phần mềm áp dụng vào công tác quản lý đào tạo của Nhà trường.

Trên đây là những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo chất lượng năm học 2016. Công tác đảm bảo chất lượng năm học 2016 đã đáp ứng mục tiêu chất lượng đề ra góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường. Nhà trường yêu cầu các đơn vị phát huy những kết quả đạt được, tổ chức thực hiện tốt những nội dung nêu trên, gắn với kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trường Đại học Thái Bình trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, KT&ĐBCLĐT.



TS. Nguyễn Thị Kim Lý